

VĨNH PHÚC: HỌC VÀ LÀM THEO BÁC TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG HÀNH ĐỘNG

I BẢO CHÂU

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “**Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**” (Chỉ thị 05) đã đi vào nền nếp, tạo sự đồng thuận trong tư tưởng, nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC, NỔI CỘM

Tên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đề ra, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lựa chọn những vấn đề lớn, trọng tâm, nổi bật để bàn bạc, thống nhất và ra các quyết nghị phù hợp. Hằng tháng, hằng quý, đều lựa chọn các vấn đề quan trọng, vấn đề bức xúc trong công tác đảng, xây dựng hệ thống chính trị để đưa ra thảo luận và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Để nâng cao trách nhiệm “**nêu gương**” của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định về việc thực hiện Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt

các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05.

Theo đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được lựa chọn để tập trung giải quyết như: quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh bảo vệ môi trường, công tác tổ chức cán bộ... Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện, cấp xã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn; trực tiếp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất; kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo thẩm quyền.

Đến nay, 100% các huyện, thành phố đã tổ chức đối thoại định kỳ. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp

dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, từ tháng 4/2019, định kỳ vào ngày 25 hằng tháng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ngày 10 hằng tháng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tiếp công dân. Qua đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên và nhiều vụ việc được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Bí thư cấp ủy cấp huyện cũng thực hiện việc tiếp công dân trực tiếp định kỳ 1 lần/tháng, song hành cùng việc tiếp công dân của lãnh đạo ủy ban nhân dân các cấp. Tổ chức các hội nghị đối thoại đột xuất giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân hay trực tiếp dự các hội nghị họp thôn vào các ngày thứ 7, chủ nhật (thậm chí vào các buổi trưa, tối) để lắng nghe ý kiến đảng viên và nhân dân về những vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm của địa phương như: Công tác dồn thửa đổi ruộng, vấn đề xử

lý rác thải, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng... nhằm giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Đã có 7 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị và đại diện nhân dân, tổ chức công đoàn, công nhân lao động, đoàn viên, thanh niên. Chủ tịch UBND tỉnh có 60 lần tiếp công dân, gần 7 cuộc đối thoại; Chủ tịch UBND cấp huyện có gần 1.100 lần tiếp công dân, trên 650 cuộc đối thoại.

Để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, Hội đồng nhân dân tỉnh đã triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng bàn, cùng làm"; "nơi nào dễ làm trước, khó làm sau và nhân dân đồng thuận cao thì làm" đã tạo nên sự đồng thuận cao, tạo ra sức lan tỏa lớn. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhân dân đã góp tiền của và nhân công xây dựng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây dựng cống rãnh thoát nước thải (nổi bật nhất là các huyện Sông Lô, Tam Đảo, Vĩnh Tường). Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng và cải tạo trên 734 km cống rãnh thoát nước thải ở các khu dân cư.

CỤ THỂ HÓA CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thống nhất xác định 3 nhiệm vụ mang tính đột phá

để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ ba, tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Nhờ xác định chính xác và triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, đột phá đã góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tác động mạnh mẽ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhằm cụ thể hóa các khâu đột phá phù hợp tình hình của địa phương, nhiều chủ trương, quyết sách của tỉnh đã được thực hiện mang lại hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU về "Sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức". Đến nay, toàn tỉnh giảm 4 đầu mối trực thuộc tỉnh, 227 đầu mối cấp phòng, giảm 150 lãnh đạo; thực hiện xóa bỏ cơ chế đặc thù đối với 16/19 tổ chức hội; thực hiện đẩy mạnh giao tự chủ kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đã cắt giảm 1.714 chỉ tiêu biên chế, tinh giản 11.473 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố... Qua đó, giúp tiết kiệm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện giảm nhiều cuộc họp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm cá nhân trong xử lý, quyết định công việc. Nhiều phiên họp, nội dung cuộc họp được cơ quan chủ trì gửi trước qua thư điện tử tới thành phần dự họp để nghiên cứu trước; chỉ đạo hủy một số cuộc họp của một số cơ quan chuyên môn do không chuẩn bị chu đáo nội dung và yêu cầu nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 55-QĐ/TU về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh; trao đổi những vấn đề bức xúc nổi lên; chủ trương, định hướng giải quyết những kiến nghị, đề



Cô giáo Mai Thị Kim Hoa, Trường THCS Thanh Trù, xã Thanh Trù, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là tấm gương nhà giáo tận tình, nhiệt huyết, sáng tạo trong triển khai các hoạt động dạy và học.

xuất của Nhân dân. Từ đó đến nay, công tác này đã được thực hiện thường xuyên, nền nếp từ tỉnh xuống cơ sở. Thông qua các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhiều vấn đề vướng mắc, phát sinh ở cơ sở được giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, tạo niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, từ năm 2020 tới nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh được triển khai chủ động, bài bản, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả với phương châm “*chống dịch như chống giặc*”, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt

nhất; tổ chức điều tra, giám sát, thu dung, cách ly, điều trị các trường hợp mắc mới hoặc nghi ngờ mắc. Đây là lần đầu tiên và chưa từng có trong tiền lệ của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của cả nước. Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Vĩnh Phúc và nhiều địa phương trong cả nước, nhưng Vĩnh Phúc vẫn duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”: vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA ĐẢNG VIÊN

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ*

Chí Minh”, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục quán triệt, tập trung làm tốt ba nhiệm vụ: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Theo đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị. Đề cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chú trọng triển khai việc



Tinh đoàn Vinh Phúc tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.

Việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của cán bộ, đảng viên, ý thức trách nhiệm, chất lượng giải quyết công việc được nâng cao, giải quyết khiếu nại tố cáo, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tăng cường, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nắm bắt những vướng mắc, bức xúc để kịp thời giải quyết.

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chú trọng lựa chọn các vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết.

Thứ ba, quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; nghiên cứu xây dựng các mô hình cụ thể, có ý nghĩa, thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, để tạo động lực phấn đấu và sức lan tỏa trong xã hội.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Bác trong hệ thống giáo dục quốc

dân trên địa bàn. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên gắn với thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; xác định trách nhiệm cụ thể của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương của Đảng. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện Chỉ thị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nội dung Chỉ thị 05. ■